

สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้ผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับป.กศ. สูงภาคใต้ต่อการทำแท้งในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้คือ ความสนใจโดยทั่วไปในเรื่องการทำแท้ง จำนวนหญิงทำแท้งในปัจจุบัน การตัดสินใจกรณีตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนา การทำแท้งกับข้อกำหนดของศีลธรรม การทำแท้งเพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากร การทำแท้งกับการวางแผนครอบครัว เหตุผลในกรณีต่างๆที่สมควรให้มีการทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาสังคมที่น่าจะเกิดขึ้นถ้าสตรีไม่สามารถทำแท้งได้ ความรู้และทัศนคติต่อความเหมาะสมของกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งของไทยในสภาพสังคมปัจจุบัน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทำแท้งและผลที่อาจเกิดขึ้นจากการทำแท้งเสรีในประเทศไทย

ในการศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับป.กศ. สูงภาคใต้ต่อการทำแท้งครั้งนี้ศึกษาจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาฝึกหัดครูภาคใต้ที่ตกเป็นตัวอย่างคือ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช วิทยาลัยครูสงขลาและวิทยาลัยครูยะลา ทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปกติและภาคนอกเวลาจำนวน 863 คน เป็นนักศึกษาภาคปกติร้อยละ 54.2 (468 คน) ภาคนอกเวลาร้อยละ 45.8 (395 คน) โดยจำแนกออกเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 285 คน วิทยาลัยครูสงขลา 282 คนและวิทยาลัยครูยะลา 296 คน นักศึกษาร้อยละ 44.5 (384 คน) เป็นเพศชาย อีกร้อยละ 55.5 (479 คน) เป็นเพศหญิง นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 18-23 ปี ยังเป็นโสดและนับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอิสลามบ้างประมาณ 1/5 ของนักศึกษาทั้งหมด

ในการศึกษานี้ได้ตั้งแนวความคิดไว้ 4 ประการคือ

1. นักศึกษาที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่แตกต่างกันน่าจะมีทัศนคติต่อการทำแท้งแตกต่างกันด้วย จากผลการศึกษาปรากฏว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ

ของนักศึกษาในเรื่องการทำแท้งทุกกรณีคือ เพศ ศาสนาและสถานภาพการสมรส ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว ความเป็นชนบท-เมือง สภาพแวดล้อมในสถานที่พักอาศัยปัจจุบัน จำนวนพี่น้อง จะมีผลกระทบต่อทัศนคติของนักศึกษบ้างในบางกรณี โดยเฉพาะอายุปรากฏว่าไม่มีความสำคัญต่อทัศนคติในเรื่องนี้เท่าใดนักซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษาที่เลือกมาเป็นตัวอย่างมีอายุใกล้เคียงกัน

2. นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความสนใจเรื่องการทำแท้งมากกว่าไม่สนใจ จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องทัศนคติต่อความสนใจเรื่องการทำแท้งนักศึกษส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องนี้จึงตรงกับแนวคิดที่ตั้งไว้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า กล่าวคือนักศึกษาชายประมาณ 3/4 ตอบว่าสนใจเรื่องการทำแท้ง ขณะที่นักศึกษาหญิงตอบว่าสนใจเพียงร้อยละ 55 เท่านั้น

3. นักศึกษาหญิงน่าจะเห็นด้วยกับการทำแท้งในกรณีต่างๆ มีอัตราส่วนมากกว่านักศึกษาชาย แต่จากผลการศึกษาค้นคว้าว่านักศึกษาชายเห็นด้วยกับการทำแท้งในกรณีต่างๆ มีอัตราส่วนมากกว่านักศึกษาหญิงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นกรณีการตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน การตั้งครรภ์เนื่องจากความล้มเหลวของการใช้วิธีคุมกำเนิดและการตั้งครรภ์ที่เชื่อว่าเด็กคลอดแล้วมีโอกาสพิการ ทั้งนี้ผลการศึกษาค้นคว้าจึงไม่ตรงกับแนวคิดที่ตั้งไว้

4. นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งเสรีในประเทศไทยและเห็นว่า การทำแท้งเสรีจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม จากผลการศึกษาค้นคว้าว่านักศึกษส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งเสรีและให้ความเห็นว่า การทำแท้งเสรีจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมจึงตรงกับแนวคิดที่ตั้งไว้ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาในเรื่องอื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้

1. เกี่ยวกับเหตุผลที่นักศึกษาสนใจเรื่องการทำแท้งทั้งนักศึกษาชายและหญิงต่างก็ต้องการทราบวิธีทำแท้งว่ามีวิธีใดบ้างเป็นอันดับแรก ส่วนความสนใจอันดับรองลงมาได้แก่ น่าจะนำการทำแท้งมาใช้ในการควบคุมการเพิ่มของประชากร ต้องการทราบสาเหตุการทำแท้ง ต้องการทราบประโยชน์และโทษของการทำแท้ง การทำแท้งสามารถช่วยแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาได้ การทำแท้งทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมและต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายทำแท้งให้กว้างขวางขึ้นตามลำดับ

2. เกี่ยวกับจำนวนของหญิงที่ทำงานในปัจจุบัน นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่ามีจำนวนมากขึ้นมีนักศึกษาส่วนน้อยเท่านั้นที่คิดว่าปัจจุบันจำนวนหญิงที่ทำงานมีน้อยลง

3. ถ้ามีการตั้งครรภโดยไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นในกรณี เช่นนี้ นักศึกษาจะตัดสินใจอย่างไร ปรากฏว่านักศึกษาร้อยละ 62 เลือกการทำแท้ง ร้อยละ 30 ยินดีให้เด็กเกิดมาส่วนที่เหลือตอบว่ายังไม่แน่ใจ

4. ทัศนคติต่อการทำแท้งด้านศีลธรรม ปรากฏว่านักศึกษาร้อยละ 74 คิดว่าการทำแท้งเป็นบาป เพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่คิดว่าไม่บาป เมื่อพิจารณาแยกตามศาสนา นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95 คิดว่าการทำแท้งเป็นบาป ส่วนนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธเพียงร้อยละ 70 ที่คิดว่าการทำแท้งเป็นบาปเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับระยะเวลาของการตั้งครรภซึ่งถ้ามีการทำแท้งแล้วจะเป็นบาปในระยะใด ปรากฏว่านักศึกษาร้อยละ 35 คิดว่าควรเป็นบาปถ้าเป็นการทำแท้งตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 26 คิดว่าเป็นบาปถ้าทำแท้งระยะ 3-4 เดือน และร้อยละ 25 ควรเป็นการทำแท้งในระยะเดือนแรกของการตั้งครรภ

5. สำหรับการทำแท้งเพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากรนั้น นักศึกษาประมาณร้อยละ 70 เห็นด้วยว่าการทำแท้งช่วยลดอัตราการเพิ่มประชากรได้ อีกร้อยละ 7 คิดว่าไม่น่าจะลดได้ ที่เหลือร้อยละ 24 ตอบว่ายังไม่แน่ใจในเรื่องนี้

6. ในกรณีถ้าจะนำการทำแท้งมาช่วยในการวางแผนครอบครัว นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย ถ้าพิจารณาตามเพศจะพบว่านักศึกษาชายเห็นด้วยกับการทำแท้งเพื่อช่วยวางแผนครอบครัวมากกว่านักศึกษาหญิงเกือบสองเท่า

7. เกี่ยวกับเหตุผลต่างๆที่ควรให้มีการทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ปรากฏว่านักศึกษาร้อยละ 70.7 เห็นด้วยในกรณีการตั้งครรภจากการถูกข่มขืน ร้อยละ 58.3 เป็นการตั้งครรภโดยฝ่ายชายไม่ยอมรับ ร้อยละ 54.4 คู่สมรสยากจนไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรเพิ่มได้อีก ร้อยละ 52.0 การตั้งครรภขัดขวางต่อการศึกษา ร้อยละ 50.0 การตั้งครรภที่เชื่อว่าเด็กคลอดแล้วมีโอกาสพิการ ซึ่งเหตุผลทั้ง 5 กรณีนี้นักศึกษาเกินครึ่งเห็นควรให้มีการทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเหตุผลอื่นนักศึกษบางส่วนแต่้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็ยังไม่เห็นว่าเป็นการกระทำที่สมควร เป็นการทำแท้งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันโดยเรียงตามลำดับที่เห็นด้วย

จากมากไปน้อยดังนี้ ต้องการเว้นระยะการมีบุตรร้อยละ 40.0 การตั้งครรภ์นอกสมรส ร้อยละ 37.5 การตั้งครรภ์เนื่องมาจากความล้มเหลวของการใช้วิธีคุมกำเนิดร้อยละ 37.0 การตั้งครรภ์กับผู้สืบสายโลหิตโดยตรงร้อยละ 33.4 การตั้งครรภ์ชั่วคราวต่อการประกอบอาชีพร้อยละ 31.0 และคิดจะแยกทางกับสามีร้อยละ 18.8

8. ในกรณีที่สุดรีมีความต้องการทำแท้งแต่ไม่สามารถทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายนักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมบางประการ ได้คือนักศึกษาร้อยละ 35 คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาการเพิ่มประชากร ร้อยละ 20 ปัญหาการทอดทิ้งบุตร ร้อยละ 13 ปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ ร้อยละ 10 ปัญหาเด็กเกเร ร้อยละ 9.7 ปัญหาเด็กต้องทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเอง ร้อยละ 7.8 ปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 4.7 ปัญหา ยาเสพติด อีกร้อยละ 0.8 ปัญหาโสเภณีตามลำดับ

9. เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายทำแท้งของไทย นักศึกษามากกว่าครึ่งไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายทำแท้ง ส่วนความเหมาะสมของกฎหมายทำแท้งในสภาพสังคมปัจจุบันนักศึกษาระมาณร้อยละ 34 เห็นว่ากฎหมายทำแท้งที่มีอยู่ยังไม่มีความเหมาะสม และเป็นที่น่าสนใจว่านักศึกษาที่สมรสแล้วจะตอบว่ากฎหมายทำแท้งยังไม่มีความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันมากกว่านักศึกษาที่เป็นโสดทั้งชายและหญิง

10. เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายทำแท้งของไทย นักศึกษาบางส่วนเห็นควรมีการแก้ไขให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน สำหรับรูปแบบของกฎหมายที่ควรแก้ไขนั้น นักศึกษาประมาณร้อยละ 11 เห็นว่าควรเป็นการทำแท้งโดยเสรี ที่เหลือร้อยละ 23 ตอบว่าควรขยายขอบเขตกฎหมายทำแท้งให้ครอบคลุมความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม

11. ทศนคติต่อผลของการทำแท้งเสรีซึ่งก็น่าจะมีทั้งผลดีและผลเสีย ปรากฏว่านักศึกษา 3/4 เห็นว่าการทำแท้งเสรีจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม อีก 1/4 ตอบว่าการทำแท้งเสรีเป็นผลดีคือสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมบางประการได้ สำหรับนักศึกษาที่คิดว่าการทำแท้งเสรีจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมนั้นร้อยละ 39 คิดว่าน่าจะทำให้มีอิสระสัมพันธ์ทางเพศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.4 ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม ร้อยละ 17 ทำให้จำนวนการทำแท้งมากขึ้นและร้อยละ 5.6 คิดว่าจะทำให้กามโรคแพร่ขยายมากขึ้น ส่วนนักศึกษาที่คิดว่าการทำแท้งเสรีจะเกิดผลดีแก่สังคมนั้นนักศึกษาร้อยละ 46 คิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาเด็กที่ไม่

ฟังปรารภ ร้อยละ 23 ช่วยลดอันตรายจากการทำแท้งโดยไม่ขออนุญาตกฎหมาย ร้อย
 ละ 11 ช่วยให้สตรีมีโอกาสเลือกทางค่าเป็นชีวิตของตนเองได้ใหม่และร้อยละ 20 สามารถ
 ใช้เป็นวิธีหนึ่งในการวางแผนครอบครัวเพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากร

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งครั้งนี้นับเป็นการศึกษาครั้งแรกในภาคใต้กับนักศึกษา
 ระดับวิทยาลัยครูจึงควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาวิทยาลัยครูในภาคอื่นๆบ้าง
2. น่าจะได้เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจจะศึกษาเรื่องการทำแท้งต่อไปโดย
 เปรียบเทียบกับประชากรในกลุ่มอื่นเช่น กลุ่มสตรีที่มีอาชีพต่างกัน ประชาชนทั่วไป นิสิต
 นักศึกษา เพื่อทราบความต้องการของการทำแท้งว่ามีมากน้อยเพียงใด
3. สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการทำแท้งในโอกาสต่อไปควรจะมีการศึกษา
 ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ทำแท้งและด้านสังคมจิตวิทยาได้แก่ สภาวะจิตใจ ความรู้สึก
 ของสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่ฟังปรารภ โดยศึกษาความคิดความตั้งใจของสตรีเหล่านี้ว่า
 ถ้าไม่สามารถทำแท้งได้และมีบุตรจะประพฤติปฏิบัติต่อบุตรของคนอย่างไรทั้งด้านความรัก
 การเลี้ยงดูอบรม ความเอาใจใส่ การให้การศึกษา การยกย่องบุตรของคนกับผู้อื่น
 เป็นคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สตรีจะให้บุตรที่ไม่ฟังปรารภของตนในระดับใด
4. ควรจะได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการทำแท้งกับการวางแผนครอบครัว
 กันบ้างในโอกาสต่อไป
5. จากผลการวิจัยครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำไป
 พิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งของไทยใหม่ให้เหมาะสม